

# BIZปลื้มผลโรดโชว์ฉลุยมั่นใจหุ้นขายออก

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิซซิเนสอะไลमेंท์ (BIZ) เปิดเผยว่า จากการนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) ให้แก่นักลงทุนทั่วประเทศทั้งสิ้น 11 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, นครราชสีมา, ราชบุรี, ขอนแก่น, เชียงใหม่, พิษณุโลก, นครสวรรค์, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, สงขลา และกรุงเทพมหานคร ในช่วงที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีสะท้อนว่านักลงทุนให้ความสนใจในธุรกิจของบริษัท ทำให้มั่นใจว่าในช่วงที่เปิดให้จองซื้อหุ้นไอพีโอจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเช่นกัน



สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์

“เรานำเสนอข้อมูลบริษัท ทำให้นักลงทุนเข้าใจธุรกิจมากยิ่งขึ้น และมองเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของบริษัท จากความต้องการเครื่องฉายรังสีที่ปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี” นายสมพงษ์ กล่าว

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ BIZ กล่าวว่า

สาเหตุที่นักลงทุนให้ความสนใจหุ้นไอพีโอเนื่องใหม่อย่าง BIZ เนื่องจากด้วยธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านรังสีรักษาโรคมะเร็ง มีประสบการณ์นาน 15 ปี เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องฉายรังสีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) ให้กับ Varian Medical Systems Inc.และบริษัทในเครือ สำหรับผลการดำเนินงานของ BIZ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2556-2558) มีอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยประมาณ 7-10%

นายวิชา โดมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์(บล.) ฟิลลิป (ประเทศไทย) ในฐานะแกนนำในการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BIZ กล่าวว่า คาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อหุ้นไอพีโอจำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ได้ในเร็วๆ นี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ในไตรมาส 3/2559 นี้

ผลจากการโรดโชว์ที่ผ่านมา ทำให้มั่นใจว่า

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: โลกธุรกิจ/ตลาดเงิน-ตลาดทุน

วันที่: จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12865

หน้า: 12(กลาง)

Col.Inch: 39.79 Ad Value: 35,811

PRValue (x3): 107,433

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: BIZปลื้มผลโรดโชว์ฉลุยมั่นใจหุ้นขายออก

BIZ จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ด้วยจุดแข็งที่มีความเชี่ยวชาญในอุปกรณ์การแพทย์เฉพาะทาง มีประสบการณ์ยาวนานและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักอย่างดีในฐานะผู้นำทางด้านเครื่องมือแพทย์ด้านรังสีรักษา เพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ให้แก่โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศเพิ่มมากขึ้น แต่เครื่องมือในการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงยังขาดแคลนอยู่อีกมาก ส่งผลให้ความต้องการเครื่องมือดังกล่าวอยู่ในระดับสูง